

TIỀN HẢI

Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững



Khu công nghiệp Tiên Hải được mở rộng nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư.

Những năm qua, Tiên Hải đã có nhiều giải pháp về quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng... nhằm huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.

Phát huy lợi thế, tiềm năng

Tiên Hải có bờ biển dài 23km, đất đai phì nhiêu, có khu công nghiệp, khí mở, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh nên khá thuận lợi trong việc giao lưu, liên kết kinh tế với các huyện của tỉnh và các địa phương khác. Những năm gần đây, kinh tế biển của huyện ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. Tiên Hải đã quan tâm, có bước đi thích hợp và những cách làm mới trong quy hoạch phát triển kinh tế biển. Trong đó, chú trọng phát triển toàn diện cả khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, xuất khẩu theo chuỗi giá trị. Song song với đó là tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ và nuôi trồng thủy sản ven bờ gắn với bảo vệ rừng phòng hộ. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19 song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện đã đạt được

nhiều kết quả trong phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 19.310,1 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2020, trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 5.276,5 tỷ đồng; công nghiệp, xây dựng đạt 11.335,2 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 2.698,4 tỷ đồng. Lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt hải sản có nhiều đột phá, diện tích nuôi ngao giống, nuôi tôm công nghệ cao được mở rộng, toàn huyện có 93ha nuôi tôm công nghệ cao, năng suất đạt trên 40 tấn/ha mang lại hiệu quả kinh tế gấp 3 - 5 lần so với nuôi truyền thống. Phương thức nuôi thâm canh, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm gắn với tăng vụ và đa dạng đối tượng nuôi phù hợp; khai thác hải sản được tăng cường, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Kiểm soát, không chế kịp thời các dịch bệnh nguy hiểm. Quy hoạch vùng ương ngao giống diện tích 300ha; 2 cơ sở sản xuất giống thủy sản mỗi năm đáp ứng được 20% nhu cầu. Chế biến thủy sản từng bước được chú trọng, đã hình thành các doanh nghiệp, đầu mối chế biến xuất cấp trong nước và xuất khẩu.

Để phát triển thủy sản bền vững, Tiên Hải cùng với các ngành của tỉnh đang từng bước thực hiện khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao với diện tích hơn 300ha tại các xã Nam

Hung, Nam Thịnh, Nam Phú.

Phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định đầu tư xây dựng hệ thống, kết cấu hạ tầng khu vực ven biển đồng bộ, hiệu quả là khâu đột phá chiến lược và xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thu hút mạnh mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, khai thác tài nguyên biển một cách bền vững, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản, trong đó ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa theo hình thức nuôi công nghệ cao, xây dựng một số cơ sở giống thủy sản chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chú trọng thu hút các ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp có kỹ thuật, công nghệ cao, ít ảnh hưởng môi trường, công nghiệp phục vụ nông nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn khí đốt, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh như: sản xuất gạch ốp, gạch lát,

sứ xây dựng, sứ mỹ nghệ, công nghiệp chế biến thủy hải sản, chế biến lương thực thực phẩm, năng lượng, điện tử... Rà soát đất đai, ưu tiên quy hoạch các khu, cụm công nghiệp phù hợp với định hướng quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình.

Tiên Hải còn triển khai thực hiện các quy hoạch, các đề án phát triển công nghiệp, chú trọng công tác thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án công nghiệp, kịp thời nắm bắt thông tin tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hoàn thiện đồ án quy hoạch thị trấn Tiên Hải đạt đô thị loại IV, thị tứ Nam Trung đạt đô thị loại V, xây dựng Đồng Châu, Cồn Vành theo định hướng quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình. Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan và đại diện cộng đồng dân cư về phát triển khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Trà Xuyên, khu phố biển Đồng Châu, khu đô thị Đông Minh, khu công nghiệp Đông Long.

Để thực hiện các giải pháp đồng bộ, Tiên Hải phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình; rà soát để quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch mới các xã, thị trấn, các cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch chung; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng, phát triển Khu kinh tế; tập trung xây dựng các nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh, tại Khu kinh tế Thái Bình. Tập trung giữ vững an ninh chính trị, giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, các dự án trong Khu kinh tế. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư xây dựng và sản xuất, kinh doanh cho các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình.

MẠNH THẮNG

Thái Thụy là huyện ven biển có nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản với nhiều sản phẩm đặc trưng như: nước mắm Diêm Điền, gỏi nhệch, cá lanch một nắng, hành, tỏi, khoai lang Bái Thượng, gạo nếp cái hoa vàng, dưa hấu, dưa gang, gà ri... Thực hiện chương trình OCOP, huyện đã ban hành đề án, kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, đặt ra mục tiêu mỗi năm có từ 10 - 15 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; đến năm 2025, có 1 tổ hợp sản xuất và 74 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh gồm 26 sản phẩm trồng trọt, 9 sản phẩm chăn nuôi, 32 sản phẩm thủy hải sản, 3 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 3 dịch vụ du lịch làng nghề, tâm linh, trải nghiệm và 1 tổ hợp sản xuất muối. Để triển khai chương trình OCOP trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, hàng năm Thái Thụy rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chương trình, hội đồng đánh giá, tư vấn sản phẩm OCOP và tổ tư vấn cho hội đồng cấp huyện, cấp xã. Tổ chức tập huấn, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm cho các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc, các chủ thể sản phẩm tại các tỉnh, thành điển hình trong thực hiện chương trình OCOP. Các cấp, ngành, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chương trình tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Với việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trên thời gian qua, chương trình OCOP tại huyện đã đạt được kết quả khả quan. Toàn huyện đã có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 4 sao cấp tỉnh gồm: tỏi khô và tỏi đen của HTX Trường An (xã Thụy Trường), sản phẩm dao gia dụng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại tổng hợp Quang Dương (xã Thụy Dân). Ngoài ra, năm 2021 huyện tiếp tục xây dựng thêm 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Trong đó, nhiều sản phẩm nông sản tiêu biểu, chất lượng cung ứng trên thị trường như: nước mắm, ngao và don sạch Minh Phú (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú), nước mắm Diêm Điền (Công ty Cổ phần Thương mại chế biến hải sản Thái Bình), gạo nếp cái hoa vàng (xã Thụy Ninh),

THÁI THUY

Phát triển sản phẩm OCOP

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Thái Thụy đã xây dựng được nhiều sản phẩm chủ lực có thương hiệu, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao. Đây được xem là giải pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế và nâng tầm giá trị những sản phẩm chủ lực của các địa phương trong huyện.



Trồng tỏi tại xã Thụy Trường (Thái Thụy).

rươi thương phẩm (xã Hồng Quỳnh), cây và gạo sạch (xã Thụy Việt)...

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến hải sản, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú (thị trấn Diêm Điền) luôn quan tâm đến việc xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, đồng thời hướng ứng tham gia chương trình OCOP của huyện. Hiện nay, Công ty có vùng nuôi ngao với diện tích 105ha tại bãi triều ven biển xã Thái Đô, hàng năm thu hoạch cung cấp ra thị trường trên 1.000 tấn ngao thương phẩm; cơ sở chế biến nước mắm với sản lượng đạt từ 300.000 - 350.000 lít/năm. Ông Vũ Thành Trung, Giám đốc điều hành khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú cho biết: Để nâng cao hơn nữa giá trị của sản phẩm, năm 2021 Công ty đã tham gia đăng ký 3 sản phẩm OCOP gồm: nước mắm, ngao và don sạch Minh Phú (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú), nước mắm Diêm Điền (Công ty Cổ phần Thương mại chế biến hải sản Thái Bình), gạo nếp cái hoa vàng (xã Thụy Ninh),



Công nhân Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú (Thái Thụy) phân loại ngao sau thu hoạch.

ve sinh thực phẩm, tiếp tục cải thiện mẫu mã, bao bì nhãn mác để hoàn thiện sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Để giúp các xã, thị trấn triển khai thực hiện chương trình OCOP được thuận lợi, Phòng đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình OCOP huyện ban hành cơ chế đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách cho phát triển, thực hiện chuẩn hóa sản phẩm OCOP. Ngoài ra, huyện còn phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

tập huấn công tác tổ chức triển khai thực hiện điều hành, phát triển tiêu chuẩn hóa sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2022 cho các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc, các chủ thể sản phẩm trong toàn huyện. Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP của huyện và hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm; phát triển sản phẩm mới, rà soát, lựa chọn sản phẩm gắn với lợi thế, thế mạnh của địa phương, ưu tiên các ý tưởng sản phẩm chế biến, chế biến sâu, truyền thống...

TRẦN TUẤN

Làng nghề Dụ Đại hiện đại từng ngày

Tu duy phát triển, công nghệ sản xuất của người dân thay đổi, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới làm cho làng nghề Dụ Đại (xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) vốn nổi tiếng với sản phẩm bánh đa Quỳnh Côi nay càng thêm hiện đại.

Những ngày này, về làng Dụ Đại, đi đến đâu cũng thấy không khí làm việc hối hả của người dân làng nghề. Bà con phải tranh thủ hết thời gian để sản xuất, chuẩn bị hàng hóa phục

vụ thị trường tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các dây chuyền làm bánh đa chạy hết công suất. Người thợ ai cũng bận rộn, người thái bánh, người đem bánh đi phơi, người đóng gói... Cả làng nghề nhộn nhịp xe

ô tô ra vào đưa hàng hóa đến mọi vùng miền của đất nước. Anh Trần Duy Học, cán bộ văn hóa xã Đông Hải đưa chúng tôi đi thăm làng nghề chia sẻ: Trước đây, nghề làm bánh đa của địa phương chỉ ở quy mô nhỏ

lê do bà con sản xuất thủ công nên thu nhập không đáng kể. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, người dân làng nghề đã mạnh dạn đầu tư máy móc vào sản xuất cho năng suất, sản lượng lớn nên rất nhiều hộ đã giàu lên từ nghề.

Làng nghề Dụ Đại tự hào với thương hiệu sản phẩm bánh đa Quỳnh Côi. Đây là sản vật nổi tiếng khắp cả nước bởi chất lượng nổi trội không thể lẫn với bất kỳ bánh đa của làng nghề nào. Bánh đa Quỳnh Côi có hai loại gồm sợi có màu nâu như gạch cua (bà con thường gọi là bánh đa cua) và sợi có màu trắng. Dù màu nào thì sợi bánh khi được chế biến (nấu, nhúng, xào) để ăn đều giữ được độ giòn, dai, đậm đà, không bị nhão, bở. Theo chia sẻ của các chủ cơ sở sản xuất, bí quyết để tạo nên thương hiệu bánh đa Quỳnh Côi nằm ở cách chọn gạo ngon, kỹ thuật xay bột và tráng bánh ở độ chín phù hợp. Chỉ có kinh nghiệm lâu năm, con mắt tinh nghề và cảm nhận từ đôi tay của những "nghệ nhân" làm bánh đa của làng nghề Dụ Đại mới có thể làm ra được loại bánh đa trữ danh, chinh phục thực khách.

Nắm giữ bí quyết nghề đặc sắc, người dân Dụ Đại lại áp dụng công nghệ, máy móc hiện đại vào sản xuất để làm cho làng nghề có thêm sức sống, vươn mình hội nhập. Anh Hoàng Phó Nam, chủ cơ sở sản xuất bánh đa lớn nhất làng nghề cho biết: Từ khi có máy móc, công việc của chúng tôi đỡ vất vả hơn so với trước rất nhiều. Trước đây, với quy trình sản xuất thủ công chúng tôi chỉ làm được vào những ngày có nắng. Còn bây giờ, có hệ thống máy sấy khô, chúng tôi không phụ thuộc nhiều vào thời tiết nữa, có thể sản xuất quanh năm, sản lượng tăng gấp 10 lần, chất lượng sản phẩm bảo đảm.

Cả làng Dụ Đại hiện có 141 hộ làm nghề với 53 dây chuyền sản xuất bánh đa, giải quyết việc làm trực tiếp cho 212 lao động. Bình quân mỗi ngày, bà con làng nghề sử dụng khoảng 24 tấn gạo nguyên liệu, làm ra 23 tấn bánh đa thành phẩm. Sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, mỗi năm doanh thu của làng nghề đạt hơn 120 tỷ đồng. Ông Bùi Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Đông Hải cho biết: Từ khi địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông đồng bộ đã giúp việc giao thương của

người dân làng nghề thuận lợi. Bên cạnh tuyên truyền, vận động bà con áp dụng công nghệ, đưa máy móc vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường, cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện tối đa cho bà con xây dựng nhãn hiệu bánh đa Quỳnh Côi và tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần nâng cao giá trị sản xuất và giúp làng nghề phát triển mạnh mẽ hơn.

Làm ra sản phẩm ngon, người dân làng nghề Dụ Đại còn biết đổi mới quy cách đóng gói, mẫu mã bao bì sản phẩm phù hợp và hấp dẫn người tiêu dùng. Vì thế, hiện nay sản phẩm bánh đa của làng nghề, nhất là sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao của cơ sở sản xuất, kinh doanh Hoàng Phó Nam đã có mặt tại một số siêu thị lớn và được bán trên hệ thống chợ, sàn thương mại điện tử uy tín như tiki, lazada, shopee giúp sản lượng tiêu thụ của làng nghề ngày càng tăng. Đi cùng với đó là đời sống của nhân dân trong làng nghề thêm no ấm, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát tạo nên diện mạo hiện đại cho một vùng quê.

KHẮC DUẤN



Người dân làng nghề Dụ Đại phơi khô bánh đa trước khi xuất bán.

CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ TIẾT KIỆM HƠN 19,4 TỶ ĐỒNG GIÚP PHỤ NỮ VAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ



Cán bộ hội phụ nữ các địa phương ở thành phố Thái Bình ủng hộ chương trình "Triệu phần quà chia sẻ yêu thương".

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố đã tham gia tiết kiệm hơn 19,4 tỷ đồng giúp hơn 2.700 chị em vay vốn phát triển kinh tế. Các cấp hội phối hợp mở 23 lớp dạy nghề, tạo việc làm cho 565 hội viên; giúp 43 gia đình hội viên do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; triển khai hiệu quả chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" và chương trình "Mẹ đỡ đầu". Các cơ sở hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; trong năm 2021, toàn thành phố có 67 nữ quân chủng ưu tú được kết nạp Đảng.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trao tặng 70 suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

XUÂN PHƯƠNG